



ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติและวัสดุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานการวัดแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานให้บริการถ่ายทอดความถูกต้องค่ามาตรฐานด้านการวัด วัสดุอ้างอิง ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีเจตจำนงที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความปลอดภัยจากการทุจริตในการดำเนินงาน และการสื่อสารภายในหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน สถาบันจึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้นำในการแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและค่านิยมร่วมกัน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ

๒. กำหนดให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการ ระบบบริหารคุณภาพ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการให้บริการกับผู้รับบริการ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบัน และพร้อมที่จะนำความคิดเห็นที่ดีมาปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ของสถาบัน

๔. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางอัจฉรา เจริญสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ